

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 16: Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số

22:14 11/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 11/7, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố và trên các nền tảng số.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trải qua gần 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng và ngành Phát thanh nói chung ngày càng khẳng định vị thế, vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, kênh thông tin chủ lực, tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận; là diễn đàn tin cậy để nhân dân tham gia giám sát, phản biện, quản lý xã hội; là

cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong hành trình gần 100 năm nền báo chí cách mạng nước nhà, Báo nói, Phát thanh có những đặc trưng riêng mà không loại hình báo chí nào có được. Đó là độ phủ rộng, phạm vi dễ tiếp cận và chi phí thấp. Phát thanh không chỉ là tín hiệu âm thanh, lời nói hay giọng đọc, mà còn là cảm xúc, sự thấu hiểu và chia sẻ, sự tương tác, thân mật và riêng tư.

Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của ngành Phát thanh trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị phát thanh thường xuyên quán triệt, nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nắm vững quan điểm, mục tiêu xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; phấn đấu trở thành cơ quan báo chí mẫu mực trong việc xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo.

Chủ động, kịp thời, sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền; coi trọng bám sát thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, của sự nghiệp đổi mới; sẵn sàng dấn thân, đi đầu, tìm hiểu vấn đề lớn, vấn đề mới, vấn đề khó của đất nước; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hệ thống Phát thanh từ trung ương tới cơ sở cần phát huy vai trò chủ động trong định hướng, dẫn dắt thông tin, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.



Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 16

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, Liên hoan Phát thanh năm nay sẽ mang lại nhiều ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, là dịp để những người làm phát thanh trong cả nước thể hiện tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và những phẩm chất cao quý của người làm báo. Liên hoan là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, nắm bắt các xu hướng mới của phát thanh hiện đại, trao đổi về những phương thức tiếp cận khán giả, cũng như tìm hướng đi cho các mô hình kinh tế báo chí, trong đó có phát thanh, một cách hiệu quả và bền vững hơn.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 có sự tham gia của 81 đơn vị, với 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại: Phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện Truyền thanh, chương trình Phát thanh trực tiếp; 5 hạng mục giải thưởng: Ứng dụng nền tảng số, podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng vàng, người dẫn chương trình xuất sắc.

Với chủ đề “Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số”, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 xác định, chuyển đổi số trong báo chí nói chung và phát thanh nói riêng không chỉ chuyển đổi về công nghệ, về cách làm, mà quan trọng hơn, đó là chuyển đổi về mặt tư

duy, nhận thức, từ cấp quản lý, lãnh đạo cho đến các khâu, các công đoạn của quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí. Đây là giải pháp mang tính đột phá, có ý nghĩa quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của các cơ quan báo chí nói chung và phát thanh nói riêng trong thời kỳ mới.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khai-mac-lien-hoan-phat-thanh-toan-quoc-lan-thu-16-phat-thanh-viet-nam-da-dang-trong-chuyen-doi-so>